



## แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แถลงการณ์

“สิทธิของท่านกำลังถูกคุกคาม” การลิดรอนเสรีภาพเกิดขึ้นทั่วโลก คำเตือนจากแอมเนสตี้  
อินเตอร์เนชั่นแนล

- แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเผยแพร่รายงานประจำปี 2558-2559
- ระบุรัฐบาลหลายประเทศละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และจงใจทำลายโครงสร้าง  
เชิงสถาบันที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างชัดเจน
- ซาลิล เช็ตตี (Salil Shetty) เลขาธิการใหญ่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเตือนว่า  
“ไม่ใช่แค่สิทธิของเราเท่านั้นที่โดนคุกคาม แต่ยังรวมถึงกฎหมายและระบบที่คุ้มครองสิทธิ  
เหล่านั้นด้วย”

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวเตือน ในวาระเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก  
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากลกำลังถูกคุกคาม จากการที่แต่ละประเทศใช้อำนาจปราบปราม  
อย่างกว้างขวางในนามของความมั่นคงและแสวงประโยชน์ในระยะสั้น นำไปสู่การลิดรอนเสรีภาพและสิทธิ  
ขั้นพื้นฐานของประชาชน

“สิทธิของท่านกำลังถูกคุกคาม รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกปฏิบัติตนอย่างน่าดูแคลนต่อสิทธิของ  
ท่าน” ซาลิล เช็ตตี เลขาธิการใหญ่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว

“ผู้คนหลายล้านคนต้องทุกข์ทรมานอย่างมากจากการกระทำของรัฐและกลุ่มติดอาวุธ ในขณะที่  
รัฐบาลไม่มีความละอายและสร้างภาพว่า การทำงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง  
กฎหมาย ระเบียบ หรือ ‘สร้างคุณค่า’ ให้กับประเทศชาติ”

### การคุกคามสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเตือนให้เห็นแนวโน้มของการลิดรอนสิทธิมนุษยชนที่กำลังเกิดขึ้น  
อย่างกว้างขวางทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมุ่งโจมตี ตัดงบประมาณ หรือเพิกเฉยต่อโครงสร้าง  
เชิงสถาบันที่คุ้มครองสิทธิของเรา

“ไม่ใช่แค่สิทธิของเราเท่านั้นที่ถูกคุกคาม แต่ยังรวมถึงกฎหมายและระบบที่สร้างขึ้นเพื่อคุ้มครอง  
สิทธิเหล่านั้นด้วย การทุ่มเททำงานและความก้าวหน้าของมนุษย์ในรอบกว่า 70 ปีที่ผ่านมากำลังถูก  
คุกคาม” ซาลิลกล่าว

หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้องค์การสหประชาชาติศาลอาญาระหว่างประเทศ และกลไกภูมิภาค รวมทั้งคณะมนตรียุโรปและระบบสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา กำลังถูกคุกคามจากรัฐบาลที่มุ่งหลีกเลี่ยงอำนาจกำกับดูแลไม่ให้มีการตรวจสอบสถิติการดำเนินงานในประเทศของตน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ว่าต้องให้การสนับสนุนทางการเมืองและงบประมาณอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนให้ระบบที่มีอยู่สามารถคุ้มครองกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิของพลเมืองได้

### การถูกคุกคามสิทธิในระดับชาติ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เก็บข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลในหลายประเทศละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนในปี 2558 ระหว่างการดำเนินงานในประเทศ รัฐกว่า 112 ประเทศได้ทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายกับประชาชนของตนเอง และรัฐ 30 แห่งหรือมากกว่านั้นบังคับส่งกลับผู้ลี้ภัยอย่างผิดกฎหมายไปยังประเทศที่พวกเขาอาจได้รับอันตราย ในอย่างน้อย 19 ประเทศ รัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธได้ก่ออาชญากรรมสงครามหรือการละเมิดอื่นๆ ต่อ “กฎหมายสงคราม”

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังเตือนถึงแนวโน้มที่น่ากังวล เนื่องจากรัฐบาลประเทศต่างๆ มุ่งโจมตีและคุกคามนักกิจกรรม นักกฎหมาย และบุคคลอื่นที่ทำงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

“แทนที่จะตระหนักถึงบทบาทสำคัญของบุคคลเหล่านี้ในสังคม รัฐบาลในหลายประเทศกลับตั้งใจปิดปากไม่ให้พวกเขาส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศ รัฐต่าง ๆ เหล่านี้ได้ละเมิดกฎหมายในประเทศระหว่างการปราบปรามพลเมืองของตนเอง” ซาลิล เช็ตตีกล่าว

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่า แนวโน้มดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลหลายแห่งต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ในปี 2558

“ปฏิบัติการที่ผิดพลาดของรัฐบาลหลายแห่งที่มีต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ ส่งผลให้พวกเขามุ่งปราบปรามภาคประชาสังคม คุกคามสิทธิความเป็นส่วนตัว และสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก และการจ้องจ้องสร้างภาพให้สิทธิมนุษยชนเป็นคำที่น่ารังเกียจ อ้างว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความมั่นคงของประเทศ กฎหมายหรือระเบียบ และ ‘คุณค่าระดับชาติ’ รัฐบาลละเมิดแม้แต่กฎหมายของตนเองในลักษณะนี้” ซาลิล เช็ตตีกล่าว

### ต้องเร่งฟื้นฟูความเข้มแข็งขององค์การสหประชาชาติโดยด่วน

องค์การสหประชาชาติรวมทั้งหน่วยงานที่ดำเนินงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและผู้ลี้ภัย ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแสดงท่าทีเป็นปรปักษ์และการเพิกเฉยของบรรดารัฐบาลที่ไม่ใส่ใจต่อปัญหาเหล่านี้ในปี 2558

“องค์การสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ ‘ป้องกันคนในรุ่นต่อไปจากภัยสงคราม’ และ ‘เน้นย้ำความเชื่อมั่นศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน’ แต่ในปัจจุบันหน่วยงานนี้กำลังถูกคุกคามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจึงเป็นปัญหาที่ทำลายอย่างมาก” ซาลิล เช็ตตีกล่าว

รัฐบาลหลายประเทศตั้งใจขัดขวางการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติเพื่อป้องกันการกระทำที่โหดร้ายต่อประชาชนจำนวนมาก หรือการเอาผิดกับผู้ก่ออาชญากรรม และยังปฏิเสธหรือประณามข้อเสนอแนะที่มุ่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ

ความขัดแย้งในซีเรียเป็นตัวอย่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของหายนะภัยต่อมนุษย อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวเชิงระบบขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญเพื่อคุ้มครองสิทธิและกฎหมายระหว่างประเทศ และการประกันให้มีความรับผิดชอบ

เลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ซึ่งจะได้รับการเลือกตั้งช่วงปลายปีนี้ และจะขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งได้สืบทอดตำแหน่งจากหน่วยงานที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่ก็อยู่ในช่วงที่จำเป็นต้องฟื้นฟูตนเองอย่างมากเช่นกัน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลระบุ ทางองค์กรเรียกร้องรัฐภาคีสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้แสดงวิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งหน้าสู่การปฏิรูป เริ่มต้นด้วยกระบวนการเลือกตั้งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่

“รัฐภาคีสหประชาชาติมีโอกาสครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งในปีนี้ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน โดยสนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสำหรับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งด้านจิตใจและมีวิสัยทัศน์ในการกดดันรัฐต่างๆที่พยายามหลีกเลี่ยงหรือลดทอนสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศได้” ซาลิล เช็ตตีกล่าว

เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่า กระบวนการเลือกตั้งต้องเป็นธรรมโปร่งใส และมีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้รับทราบถึงแนวคิดของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับปัญหาสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์การสหประชาชาติกำลังเผชิญอยู่

## เรียกร้องให้มีปฏิบัติการ

“ทุกวันนี้ โลกกำลังเผชิญปัญหาทำลายมากมาย ซึ่งรากเหง้าของปัญหามาจากการที่รัฐบาลเล่นการเมืองโดยใช้ชีวิตประชาชนของตนเองเป็นเดิมพัน ผู้ลี้ภัยหลายล้านคนประสบกับความทุกข์ยากในขณะที่สงครามความขัดแย้งดำเนินไป และกลุ่มติดอาวุธจงใจโจมตีทำร้ายพลเรือนและปฏิบัติมิชอบอย่างร้ายแรงในรูปแบบต่างๆ” ซาลิล เช็ตตีกล่าว

“ผู้นำโลกมีอำนาจป้องกันวิกฤตเหล่านี้ไม่ให้ลุกลามบานปลายจนยากแก่การควบคุม รัฐบาลต้องยุติการลดทอนสิทธิของพวกเรา และส่งเสริมระบบที่คุ้มครองสิทธิเหล่านี้ในโลก สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่องค์ประกอบเสริม และกลายเป็นเดิมพันสูงสุดสำหรับมนุษยชาติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน”

## ข้อมูลพื้นฐาน

แอมเนสตี อินเตอร์เนชันแนลได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดร้ายแรงด้านสิทธิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และพลเรือนในหลายประเทศในปี 2558

ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคุกคามโครงสร้างเชิงสถาบันที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ ใน บางประเทศ มีดังต่อไปนี้

- **แองโกลา** มีการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทและกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อคุกคาม จับกุม และควบคุมตัวผู้แสดงความเห็นอย่างสงบ และมีการเพิกเฉยอย่างชัดเจนต่อข้อเสนอแนะของ องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขสถิติด้านสิทธิมนุษยชนของตน
- **บรูไน** กับการสังหารอย่างเป็นระบบและยุทธวิธีที่รุนแรง และมีการใช้กองกำลังความมั่นคงของตน อย่างแพร่หลาย และมีความพยายามใช้ปราบปรามประชาคมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนใน ประเทศ
- **จีน** เร่งปราบปรามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการใช้กฎหมายหลายฉบับที่ให้อำนาจอย่าง กว้างขวางโดยอ้าง “ความมั่นคงแห่งชาติ”
- **อียิปต์** กับการจับกุมประชาชนหลายพันคน รวมทั้งผู้วิพากษ์วิจารณ์อย่างสงบ เป็นการปราบปราม ที่โหดร้ายโดยอ้างความมั่นคงแห่งชาติ มีการควบคุมตัวบุคคลหลายร้อยคนเป็นเวลานานโดยไม่มี การตั้งข้อกล่าวหาหรือไม่ได้รับการไต่สวน และมีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตประชาชนอีกหลาย ร้อยคน
- **ฮังการี** สำหรับการสั่งปิดพรมแดนไม่ให้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนที่กำลังทุกข์ยากเข้าประเทศ และยัง ชัดขวางความพยายามช่วยเหลือในระดับภูมิภาคต่อบุคคลเหล่านี้
- **อิสราเอล** มีการปิดล้อมฉนวนกาซาโดยใช้กำลังทหารต่อไป ซึ่งถือเป็นบทลงโทษหมู่สำหรับ ประชาชน 1.8 ล้านคนในพื้นที่นั้น และเช่นเดียวกับกลุ่มในปาเลสไตน์ ทางกรอิสราเอลไม่สามารถ ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่อกรณีอาชญากรรม สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามในฉนวนกาซาเมื่อปี 2557
- **แกมเบีย** สำหรับการทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหาย การเอาผิดทางอาญากับผู้มีความ หลากหลายทางเพศ และสำหรับการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงไม่ให้ความร่วมมือกับองค์การ สหประชาชาติและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคในประเด็นต่างๆ รวมทั้งเสรีภาพในการ แสดงออก การบังคับบุคคลให้สูญหายและโทษประหารชีวิต
- **เคนยา** กับการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการเลือกปฏิบัติ ต่อผู้ลี้ภัยในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของตน และที่สำคัญคือความพยายามในการบั่น ทอนบทบาทและศักยภาพของศาลอาญาระหว่างประเทศในการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

- **เม็กซิโก** สำหรับสถิติการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนที่เลวร้าย รวมทั้งกรณีคนหาย 27,000 คน และการตอบโต้ที่รุนแรงต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขององค์การสหประชาชาติที่มีต่อการใช้การทรมานอย่างแพร่หลาย การทำให้เกิดการลอบย่นพลพื้นผิวดินจะสิ้นเชิง แม้จะมีผู้แจ้งความดำเนินคดีเพิ่มขึ้น
- **ปากีสถาน** กับสถิติที่เลวร้ายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อตอบโต้เหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนในเมืองเปรชวาร์รวมทั้งการใช้โทษประหารชีวิตอย่างไม่บันยะบันยัง และนโยบายเกี่ยวกับเอ็นจีโอระหว่างประเทศ ซึ่งให้อำนาจรัฐในการควบคุมดูแลและสั่งปิดหน่วยงานเหล่านี้ หากเห็นว่าปฏิบัติตน “เป็นปรปักษ์ต่อผลประโยชน์” ของประเทศ
- **รัสเซีย** สำหรับการใช้อำนาจความมั่นคงแห่งชาติและกฎหมายต่อต้านความสุดโต่งที่มีเนื้อหากำกวม แต่มุ่งปราบปรามภาคประชาสังคมในประเทศ และการปฏิบัติที่น่าละอาย โดยไม่ยอมรับว่ามี การสังหารพลเรือนในซีเรีย และการกระทำที่หยาบช้ำในการใช้สิทธิขัดขวางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับประเทศซีเรียของสมัชชาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
- **ซาอุดีอาระเบีย** กับการปราบปรามที่รุนแรงต่อบุคคลที่กล้าออกมาเรียกร้องการปฏิรูปหรือวิพากษ์วิจารณ์ทางการ และสำหรับการก่ออาชญากรรมสงครามโดยปฏิบัติการเครื่องบินทิ้งระเบิดที่นำโดยกองทัพของตนในเยเมน รวมทั้งการขัดขวางความพยายามขององค์การสหประชาชาติที่จะไต่สวนการละเมิดที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายในสงครามครั้งนี้
- **สโลวาเกีย** สำหรับการเลือกปฏิบัติอย่างกว้างขวางต่อชาวโรมา แม้จะมีความพยายามรณรงค์หลายปีของกลุ่มต่าง ๆ ในระดับชาติและภูมิภาค ส่งผลให้คณะกรรมการการยุโรปตัดสินใจใช้มาตรการเข้าแทรกแซงประเทศ
- **ซีเรีย** สำหรับโจมตีสังหารพลเรือนหลายพันคน และการใช้ระเบิดแบเรลบอมบ์ (barrel bomb) และอาวุธอื่น ๆ เพื่อโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย และการทรมานระหว่างการควบคุมตัว การยึดครองพื้นที่พลเรือนเป็นเวลานาน การขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศเข้าถึงพลเรือนที่กำลังอดอยากหิวโหย
- **ไทย** สำหรับการจับกุมผู้จัดกิจกรรมประท้วงอย่างสงบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละคร การโพสต์ความเห็นในเฟซบุ๊ก และการเขียนฝาผนัง และสำหรับการเพิกเฉยของรัฐบาลทหารต่อเสียงเรียกร้องของนานาชาติให้ยุติการสืบทอดอำนาจ และยุติการจำกัดสิทธิที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และการปิดปากผู้เห็นต่างโดยอ้าง “ความมั่นคง”
- **สหราชอาณาจักร** สำหรับการสอดแนมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางของรัฐบาลโดยอ้าง “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” และสำหรับความพยายามซึ่งถือเป็นการก้าวถอยหลัง เนื่องจากเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป

- **สหรัฐอเมริกา** สำหรับการที่ยังปล่อยให้มีความคลุมเครือที่กวนตนาต่อไป ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและเลวร้าย“สงครามต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลก” และความล้มเหลวในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
- **เวเนซุเอลา**กับการไม่พยายามแสวงหาความยุติธรรมต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และการโจมตีทำร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง และการจงใจถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา ซึ่งเป็นการปฏิเสธไม่ให้ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิได้รับการเยียวยาผ่านกระบวนการยุติธรรม